



ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ ๑๔๖๓๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๒/ว๔๗๔๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดแพร่ฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดแพร่ มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ กำหนดการประชุม
เพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้แทนในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจังหวัดแพร่ (ก.จ.จ.แพร่) จำนวน ๑ คน ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป นั้น

จังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้แทน
ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดแพร่ (ก.จ.จ.แพร่) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า
นางทิตติยา สุขใส ตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ (ก.จ.จ.แพร่) นับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๐๓



ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ (ก.จ.จ.แพร่)

ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้มีการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ (ก.จ.จ.แพร่) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การประชุมคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า นางทิตติยา สุกใส ตำแหน่งเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ (ก.จ.จ.แพร่) นับแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่